

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2562

เอกชนโอดบาทแข็งเล็งหันเป้าส่งออกข้าว 9.5 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าผู้ส่งออกข้าวมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มจะแข็งค่า และมีโอกาสที่จะหลุด 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลทำให้ข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง ขณะเดียวกันมองว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับผู้ส่งออกข้าว เพราะเงินซึ่งมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 120 ล้านตันก็ทยอยขายออกมา โดยคาดว่าปีนี้เงินจะส่งออกข้าวได้ 3 ล้านตันจากที่ไม่เคยส่งออกเลย ขณะที่อินเดียผลผลิตข้าวดีมาก ส่งออกได้ราว 11 ล้านตัน ส่วนยอดการส่งออกข้าว ของไทย ในแต่ละเดือนเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลง จากต้นปีที่เคยส่งออกได้เดือนละ 9.5 แสนตัน ก็ลดลงมาไม่ถึง 7 แสนตัน ในเดือนที่ผ่านมา ดังนั้นในช่วงกลางเดือนนี้ทางสมาคมฯจะมีหารือปรับประมาณการณ์ตัวเลขการส่งออกข้าวใหม่อีกครั้งหนึ่ง จากเดิมที่คาดว่าจะ ส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน

นอกจากนี้ นายชูเกียรติ กล่าวอีกว่า ถ้ารัฐบาลจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมฯ ก็จะเดินทางไปพบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางนโยบายเรื่องข้าว เพื่อที่จะได้นำเสนอมุมมองของเอกชนต่อภาครัฐ
ที่มา สำนักข่าว INN

“พาณิชย์”เตรียมแผนทำโครงการ “ประกันรายได้” 4 สินค้าเกษตร ขงรมว.พาณิชย์คนใหม่

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำรายละเอียดและแนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรเสร็จแล้ว และพร้อมเสนอให้นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ว่าที่รมว.พาณิชย์คนใหม่พิจารณาภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง หากรัฐบาลชุดใหม่ จะดำเนินโครงการประกันรายได้ ตามนโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดยได้จัดทำรายละเอียดการรับประกันรายได้พืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 ชนิดที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง

“ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ จะทำประกันรายได้ กรมฯ ก็พร้อมเสนอให้รมว.พาณิชย์คนใหม่พิจารณา โดยได้เตรียมข้อมูล และวิธีการทำโครงการไว้หมดแล้ว อย่างวิธีการคำนวณราคากลาง หรือราคาอ้างอิง เพื่อจะนำมาคำนวณจำนวนเงินที่รัฐจะชดเชยรายได้ให้เกษตรกร การลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อยืนยันความมีตัวตน เป็นต้น และยังจะเสนอให้ใช้วิธีการทำเหมือนที่เคยทำมาแล้ว เช่น กำหนดพื้นที่ หรือปริมาณสินค้าเกษตรของเกษตรกรแต่ละราย ไม่ใช่ช่วยเหลือทุกราย แต่จะเน้นเฉพาะรายย่อย ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ เพื่อไม่ให้เห็นภาระกับรัฐบาลมากเกินไป”

สำหรับการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรกำหนดพื้นที่ไว้ที่ 15-30 ไร่ต่อรายเหมือนที่ผ่านมา ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ต่อราย หรือไม่เกิน 15 ตัน ขณะที่มันสำปะหลัง ไม่เกิน 100 ตันต่อราย แต่ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่เคยประกันรายได้ จึงยังไม่ชัดเจนว่า จะกำหนดพื้นที่ หรือปริมาณผลผลิตเท่าไร โดยจำนวนพื้นที่และปริมาณสินค้าเกษตรที่จะช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละรายดังกล่าว เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นของกรมฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สินค้าเกษตรกรรมบางรายการ ยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการพุงราคา หรือการประกัน รายได้ เพราะราคาตลาดอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว และข้าวเปลือกหอมมะลิ เช่นเดียวกับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ปัจจุบันก็โลกรัม (กก.) ละประมาณ 8 บาทกว่า แต่หากราคาลดลง รัฐจะเข้าไปช่วยพุงราคา เพื่อไม่ให้เกษตรกรเดือดร้อน ส่วนปาล์มน้ำมัน ยังน่าเป็นห่วง เพราะแม้ราคาขยับขึ้น โดยผลปาล์มสดกก.ละใกล้เคียง 4 บาท และน้ำมันปาล์มดิบ กก.ประมาณ 20 บาทแล้ว แต่ราคายังไม่แน่นอน เพราะราคาในตลาดโลกลดลง ขณะที่ มันสำปะหลัง เป็นห่วงเรื่องโรคใบด่างระบาด ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับแก้ปัญหาการระบาดอย่าง เร่งด่วนแล้ว

ที่มา Commerce News Agency

โรงสีข้าวขาดสภาพคล่องหนัก แบงก์ลดเงินกู้สะท้อนนาปรัง

นายลิขิต เลขาพันธ์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า โรงสีข้าวในภาคใต้กำลังประสบปัญหาจากนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่เข้มงวด ทำให้กว่าครึ่งของโรงสีข้าวที่เป็นสมาชิกของสมาชิก 100 รายซึ่งผลประกอบการดี ถูกกระทบไปด้วย

“จึงอยากเสนอรัฐบาลใหม่ และสถาบันการเงินควรจำแนกพิจารณาเป็นราย ๆ ไปไม่ใช่มาตรการแบบเหวี่ยงแหทั้งประเทศซึ่งจะส่งผลให้หนี้ดีจะกลายเป็นหนี้เสียได้ ทั้งรัฐบาลควรมีมาตรการสนับสนุนโรงสีข้าวและชาวนา ด้วยการหาแหล่งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ มาสนับสนุนการซื้อข้าวจากชาวนา เพื่อให้ได้ราคาที่ดี และซื้อข้าวได้ปริมาณตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในภาคใต้ราว 20%”

พื้นที่ที่มีการปลูกข้าวทดแทนปาล์มน้ำมัน ยางพาราที่ราคาลดลง ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง เพิ่มจาก 4 แสนไร่ เป็น 5-6 แสนไร่ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่ม 4 แสนตัน มูลค่าราว 3,600 ล้านบาท ซึ่ง 5 ปีนี้ราคาข้าวในภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องหลังไม่มีโครงการรับจำนำข้าวโดยข้าวหอมปทุม ราคา 10,000 บาท/ตัน ข้าวขาวนุ่ม 9,000 บาท/ตัน และข้าวขาว ราคา 8,000 บาท/ตัน และมีข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง เช่น สังข์หยดขายได้ราคาดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย โดยเชิญนางสาวชिरา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินและทีมงาน จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)หารือถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและวงเงินสินเชื่อ และนโยบายของธนาคารพาณิชย์ต่อกลุ่มธุรกิจโรงสี ซึ่ง ธปท.ได้รับทราบ และจะประสานงานไปยังธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้โรงสีข้าวเกิดศักยภาพความคล่องตัว สามารถซื้อข้าวจากชาวนาได้ทั้งหมด

นายสมศักดิ์ พานิช เจ้าของโรงสีข้าวทิพย์พานิช ในฐานะประธานชมรมโรงสีข้าว อ.ระโนด จ.สงขลาเปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคใต้เป็นฤดูกาลทำนาปรัง จะเก็บเกี่ยวก.ย.-ต.ค. นี้ หากธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้เพียงพอต้องใช้วงเงินราว 3,000-4,000 ล้านบาท แต่ตอนนี้ธนาคารได้ระงับการปล่อยสินเชื่อให้โรงสีข้าว แม้บางแห่งผลประกอบการดีไม่เคยเสียเครดิต มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ธนาคารให้เหตุผลว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น มีเพียงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ให้สินเชื่อเพิ่มแต่ไม่มากนัก ทำให้โรงสีข้าวบางแห่งขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนซื้อข้าวจากชาวนา ขณะที่ก่อตั้งเก็บข้าวไม่เพียงพอ และธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้ให้มาปรับปรุง

“สำหรับในกลุ่มโรงสีข้าวทิพย์พานิชรับซื้อข้าว ความชื้น 20% ราคาประมาณ 7,300 บาท/ตัน ซื้อได้จำนวนจำกัด เมื่อหมดเงินทุน ปรากฏว่าราคาข้าวกลับร่วงลงเหลือ 6,300 บาท/ตัน ตอนนี้โรงสีข้าวและชาวนาเหมือนถูกมัดมือมัดเท้าไม่มีทางออก ต่างอยู่ในโลกมืดทั้ง 2 ฝ่ายเคยนำเสนอไปยังรัฐบาลหลายครั้ง สภาพปัจจุบันการเมืองก็มีความเสี่ยง” นายสมศักดิ์กล่าวและว่า

ปัจจุบันด้วยสภาพทางเศรษฐกิจต้องใช้เงินสดซื้อ ไม่มีเครดิต 15 วัน 1-2 เดือนต้องปิดรับซื้อ จนส่งผลกระทบต่อชาวนา ไม่สามารถขายข้าวให้กับโรงสีในพื้นที่ได้ จึงนำไปขายยังภาคกลาง และที่กรุงเทพฯต้องเสียค่าขนส่งประมาณ 600-700 บาท/ตัน ถูกหักความชื้น 500-600 บาท/ตัน เพราะความชื้นสูงขึ้นถึง 28-30% และค่าบริหารจัดการลานอีก 300 บาท/ตัน เป็นเงินเกือบ 1,500 บาท/ตัน ส่งผลให้ชาวนามีต้นทุนเพิ่ม เงินรายได้หดหายไป จะเหลือราคาข้าวประมาณกว่า 5,000 บาท/ตัน

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ได้มีการประชุมร่วมกับสมาชิกโรงสี เพื่อหาทางช่วยเหลือกรณีที่โรงสีทั่วประเทศ ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องจากการที่สถาบันการเงินลดวงเงินแพ็คเกจเครดิต ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะส่งผลต่อการซื้อขายข้าวเปลือกจากเกษตรกร เพราะโรงสีถือเป็นผู้ประกอบการชั้นกลางในอุตสาหกรรมข้าว โดยหลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเรื่องนี้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่

“ปัญหานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ 4-5 ปีก่อนจากสถานการณ์ราคาข้าวปรับลดลงทำให้มูลค่าข้าวสต็อกลดลง สถาบันการเงินขอให้โรงสีเพิ่มวงเงินทำแพ็คเกจสต็อก แต่โรงสีบางส่วนมีปัญหาวงเงินจำกัด ไม่สามารถเติมแพ็คเกจสต็อกได้ จึงเกิดภาระหนี้ค้างและมีการดำเนินคดี ส่งผลเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน ที่เคยเสนอกระทรวงพาณิชย์หารือกับ ธปท. ขอให้สถาบันการเงินพิจารณาแยกประเภทลูกค้า อย่าเหมารวมทั้งอุตสาหกรรม 1,400 โรง”

ทั้งนี้ วงเงินแพ็คเกจเครดิตในแต่ละปีมูลค่า 100,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทยมีส่วนมากที่สุด ประมาณ 50,000-60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากเดิมที่เคยให้วงเงินถึง 80,000 ล้านบาท อันดับ 2 คือ ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งปัจจุบันปรับลดวงเงินลง 30-40% จากเดิมให้วงเงินประมาณปีละ 20,000 ล้านบาท จะไม่มีการพิจารณาปล่อยแพ็คเกจเครดิตให้กับรายใหม่ ๆ ส่วนอันดับ 3 คือ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีนโยบายภายในที่ไม่ปล่อยแพ็คเกจเครดิต และอันดับ 4 คือ ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารไทยพาณิชย์

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันธนาคารไม่ได้มีการปล่อยสินเชื่อใหม่ให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าว เพราะปัจจุบันธนาคารปล่อยกู้ให้แก่โรงสีทั่วประเทศ สัดส่วน 55-60% ของอุตสาหกรรมโรงสีข้าว โดยวงเงินที่พอร์ตอยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งไม่สามารถปล่อยกู้เพิ่มได้มากกว่านี้ เนื่องจากตามปกติแล้วสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ๆ จะไม่ปล่อยกู้ผู้กู้รายเดียวกันหรืออุตสาหกรรมเดียวกันเกิน 30-40%”

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย กล่าวด้วยว่า ธนาคารปล่อยกู้โรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเป็นหลัก ไม่ได้ปล่อยให้โรงสีในภาคใต้

น.ส.ชุตินา บุญยประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจะมีการประชุมกับทางสมาคมโรงสีข้าวไทย ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ โดยจะหารือถึงสถานการณ์การผลิตข้าวเปลือกนาปรัง และนาปี 2562/2563 ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดน้อยลงกว่าการคาดการณ์ปกติ และทางกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯซึ่งดูแลในส่วนการผลิตอาจจะต้องมีการลงพื้นที่สำรวจอีกครึ่งหนึ่งก่อนจะประเมินอีกครั้ง และจะมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

การออกประกาศเรื่องการขนย้ายข้าว ซึ่งเป็นประกาศที่มีมานานแล้ว ทางสมาคมเข้าใจผิดว่าเพิ่งจะประกาศ และเกรงว่าจะกระทบต่อระบบการค้าข้าว

“ส่วนปัญหาเรื่องสภาพคล่องโรงสีเป็นที่มีการคุยกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานไปยังกระทรวงการคลัง และ ธปท.ขอให้ช่วยประสานสถาบันการเงินภาครัฐ เช่น ธ.ก.ส. เข้ามาช่วย ซึ่งหลังจากประสานแล้ว โรงสีส่วนหนึ่งให้เหตุผลว่า ไม่สามารถเปลี่ยนไปขอเครดิตจากสถาบันการเงินที่ประสานให้ได้ เพราะไม่เคยเป็นลูกค้ากันมาก่อน แต่ทางภาครัฐเองก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวผ่านการกำหนดนโยบายของสถาบันการเงินภาคเอกชนได้ ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารของแต่ละแห่ง และการพิจารณาความเหมาะสมการปล่อยสินเชื่อของแต่ละราย หากโรงสียังมีปัญหาและเกรงว่าจะกระทบต่อสภาพคล่องก็ต้องคุยกันอีกที”
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ บุรีรัมย์ เตรียมเปิดจตุรัสข้าวหอมมะลิฤดูกาลปีนี้ 2,000 ตัน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ และคณะให้การต้อนรับ

โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 16,272,000 บาท และทางกลุ่มเกษตรกรสมทบเพิ่มอีก จำนวน 1,808,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การตลาด สำหรับรองรับข้าวเปลือกจากสมาชิก ได้แก่ โรงสีข้าวขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน จำนวน 1 แห่ง, เครื่องยิงสี ขนาด 130 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องซีลสูญญากาศ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องชั่งและบรรจุ กิ่งอัตโนมัติ ขนาด 15 - 50 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งทางกลุ่มฯได้ตั้งเป้า ที่จะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับ มารวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิกในฤดูกาล ซึ่งจะเริ่ม เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน นี้ ประมาณ 2,000 ตัน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่าย เบื้องต้น บริษัท การบินไทย จำกัด ได้สั่งซื้อข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบแล้วจำนวนกว่า 100 ตัน

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ มีสมาชิก 405 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำนา และทำไร่ เลี้ยงสัตว์และทำประมง เป็นอาชีพเสริม โดยทางกลุ่มฯได้ดำเนินธุรกิจบริการสมาชิก ทั้งการให้สินเชื่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพ การจัดหาสินค้าและปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายสมาชิก และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นพันธุ์ข้าวเพาะปลูก ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสาร ปีละประมาณ 1,960 ตัน มูลค่า 39.128 ล้านบาท โดยทางกลุ่มฯได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์การเกษตรที่รวบรวมข้าวเปลือกในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด กลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง และการเชื่อมโยงเครือข่ายในการจำหน่ายข้าวสารกับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ วากิลบุรีรัมย์และสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำกับคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตและแปรรูปข้าวสารทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายว่าจะสามารถสีข้าวขายได้ปีละกี่พันตัน และต้องประสานกับสหกรณ์ กลุ่ม

เกษตรกร หรือภาคเอกชนเพื่อหาตลาดรองรับให้ชัดเจนก่อนจึงจะไปส่งเสริมให้สมาชิกปลูก เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตตรงกับที่ตลาดต้องการ นอกจากนี้ ควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อทยอยสีเป็นข้าวสารและกระจายสู่ตลาด พร้อมทั้งให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ และสามารถเก็บรักษาคุณภาพของข้าวได้ระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสารของทางกลุ่มฯ ได้ในที่สุด

ที่มา กรมส่งเสริมสหกรณ์

เจรจาส่งออกข้าว-ผลไม้ไทยไปจีนฉลุย ปองตลาดสำคัญมูลค่า 2 หมื่นล้านสำเร็จ

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยหลังหารือร่วมกับกระทรวงศุลกากรของจีน ประเด็นการนำเข้าส่งออกสินค้าพืช ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า ผลประชุมครั้งนี้ไทยได้ประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนหลายด้าน ได้แก่ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน ซึ่งที่ผ่านมาจีนกำหนดให้ผู้ผลิตและแปรรูปข้าวเพื่อการส่งออกไปจีนต้องได้รับขึ้นทะเบียนจากกระทรวงศุลกากรของจีน โดยให้กรมวิชาการเกษตรตรวจประเมินตามมาตรฐานที่จีนกำหนด แล้วเสนอรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวให้จีนพิจารณา ก่อนที่จีนจะเดินทาง มาตรวจประเมินที่ประเทศไทย โดยในชุดแรกมีผู้ผลิตฯ ผ่านการตรวจประเมินและได้รับขึ้นทะเบียนจากกระทรวงศุลกากรของจีนแล้ว 49 ราย ผู้ผลิตฯ ชุดที่ 2 อยู่ระหว่างรอจีนพิจารณา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวต่อว่า จีน ยังแจ้งว่าจะปรับปรุงรูปแบบการตรวจประเมินใหม่ โดยจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตและแปรรูป ข้าวของไทยขึ้นทะเบียนได้เร็วขึ้น ซึ่งจีนจะรับ ขึ้นทะเบียนและประกาศรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวของไทยเฉพาะรายที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเกณฑ์การตรวจประเมินที่จีน กำหนด เท่านั้น จึงนับเป็นข่าวดีของไทย เพราะ จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวของไทยที่สำคัญอันดับ 2 ด้วยมูลค่าการส่งออกกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือประเด็นส่งออกผลไม้สดจากไทยไปจีน มูลค่าปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท โดยทั้ง 2 ประเทศ เห็นชอบ ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลรายชื่อสวนและโรงคัดบรรจุ ผลไม้สด โดยผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีน ตามพิธีสารที่ลงนามร่วมกันมี 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ และมังคุด เพื่อช่วยตรวจสอบ ย้อนกลับกรณีพบปัญหาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะระงับนำเข้าเฉพาะโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวข้องชั่วคราวแทนที่จะระงับการส่งออกทั้งประเทศ

ปัจจุบันจีนประกาศรายชื่อสวนและโรงคัดบรรจุของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน แล้วในเว็บไซต์ โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป การส่งออกผลไม้ไทยไปจีนทั้ง 5 ชนิด ดังกล่าวต้องระบุหมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุในใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) และระบุ หมายเลขทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุในบรรจุภัณฑ์ทุกชั้น ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้สินค้าผลไม้จะถูกส่งกลับหรือนำไปทำลาย หรือกรณีพบปัญหาร้ายแรง จะแจ้งเตือนมายังกรมวิชาการเกษตร และจีนจะระงับการ ส่งออกจากโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวข้องชั่วคราว

นอกจากนี้ ไทยยังประสบความสำเร็จในการให้จีนอัปเดตข้อมูลรายชื่อสวนและโรงคัดบรรจุให้บ่อยขึ้น จึงขอให้เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกไปจีน เร่งขอเข้ารับการตรวจรับรองดังกล่าวกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่เร็วที่สุด เพื่อมิให้เสียโอกาสส่งออกผลไม้ของไทย

ที่มา แนวหน้า

“ชุตินิมา” ผ่ากรฐบาลใหม่สานต่อ “แผนผลิตข้าวครบวงจร” ดูแลปากท้อง ดันส่งออก เจรจาเอฟทีเอ

น.ส.ชุตินิมา บุญยประภัสกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ ต้องการให้กรฐบาลใหม่เดินหน้ สานต่อแผนการผลิตข้าวแบบครบวงจร ที่ใช้การตลาดนำการผลิต (Demand Driven) เหมือนที่กรฐบาลชุตินิมาได้ ดำเนินการมาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งแตปี 2558-62 เพราะทำให้อุตสาหกรรมข้าวของไทยมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ข้าวไทยมีคุณภาพดีขึ้น มีหลากหลายพันธุ์มากขึ้น และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้ไทยและ ต่างประเทศ เช่น ข้าว กข 43 , ข้าวอินทรีย์ , ข้าวสีต่างๆ อย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรฐบาลยังได้ช่วยเหลือในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับชาวนา ช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิต สร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว รวมถึงส่งเสริมให้นำข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี มูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น น้ันมข้าว อาหารเด็ก อาหารผู้สูงอายุ เครื่องสำอาง ส่งผลให้ข้าวมีเสถียรภาพด้านราคามาก ขึ้น และยังทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศมีเสถียรภาพ ราคาข้าวส่งออกมีเสถียรภาพ และส่งออกได้สูงสุดเป็น ประวัติการณ์ถึง 11 ล้านตัน

“ถ้ากรฐบาลใหม่สานต่อแผนการผลิตข้าวครบวงจรแล้ว หากจะมีมาตรการใหม่ๆ เข้ามาเสริม เพื่อพยุงราคา ก็สามารถทำได้ อย่างการประกันรายได้ ที่เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคร่วมกรฐบาล แต่การใช้ มาตรการ ต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาด และต้องกำหนดแนวทางดำเนินการที่รอบคอบ รัดกุมที่สุด ทั้งการลงทะเบียน ชาวนา กำหนดราคาอ้างอิง และราคาข้าวในแต่ละช่วง ซึ่งการกำหนดราคาจะต้องไม่สูงเกินไปจนกลายเป็นภาระของ กรฐบาลเหมือนการรับจ้มนำข้าวที่ผ่านมา” น.ส.ชุตินิมา กล่าว

น.ส.ชุตินิมา กล่าวว่ ยังต้องการให้กรฐบาลใหม่เดินหน้แก้ปัญหปากท้องให้กับประชาชน ช่วยสร้างรายได้ ให้ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอย ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคขณะนี้ แทบไม่มีการขอปรับขึ้นราคา เพราะกรมการค้า ภายใไนได้ดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ขณะที่ด้านการส่งออก ยอมรับว่ ปีนี้การส่งออกของทั่วโลกลดลงหมด เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จากผลกระทบของสงครามการค้า แต่ไทยได้พยายามหาตลาดใหม่ ที่ยังมีศักยภาพ นำเข้าสินค้าไทย รวมถึงหาตลาดเมืองรองในตลาดหลัก ซึ่งมั่นใจว่ มูลค่าการส่งออกของไทยยังคงขยายตัวได้ตาม เป้าหมาย 3%

สำหรับการเจรจการค้าระหว่างประเทศ กรฐบาลใหม่ควรเดินหน้เจรจการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟ ทีเอ) กับประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น เพราะจะช่วงขยายการค้า การลงทุนของไทย ท่ามกลางความผันผวนของ เศรษฐกิจโลก และการปกป้องการค้าที่มีมากขึ้น โดยเอฟทีเอแรกต้องทำให้เสร็จในปี นี้ คือ ความตกลงหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป)

ส่วนกรณีที รมว.พาณิชย์คนใหม่ มีชื่อของนายจุนิทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มาเป็นนั่น เชื่อว่ จะทำงานได้ เพราะกระทรวงพาณิชย์มีทีมงานทีเก่ง อย่างในเรื่องการเจรจการค้าระหว่างประเทศ ทีม ข้าราชการทำงานมานานแล้วและมีความเชี่ยวชาญมากซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของรมว.พาณิชย์ได้เป็นอย่างดี ทีมา Commerce News Agency (CNA)

กรมข้าวพัฒนาพันธุ์ข้าว กข.79 สำเร็จ แข่งขันข้าวหอมพวงของเวียดนามได้

น.ส.ชุตินิมา บุญยประภัสกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ ขณะนี้กรมการค้าข้าวได้พัฒนา ข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่คือ ข้าว กข.79 ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่ม เพื่อนำมาทำตลาดต่างประเทศแข่งขันกับข้าวพื้นนุ่มของ ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม ทีปัจจุบันข้าวพื้นนุ่มของเวียดนาม เช่น ข้าวหอมพวงเวียดนาม ได้รับความนิยมใน

ต่างประเทศมากขึ้น เพราะราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิของไทยมาก และอาจมาแย่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยในอนาคตได้

สำหรับการพัฒนาข้าว กข.79 เป็นเพราะผู้ส่งออกไทยเรียกร้องให้กรมการข้าวพัฒนาข้าวพื้นนุ่ม เพราะผู้ซื้อต่างประเทศนิยมบริโภค จากปัจจุบันข้าวขาวของไทยเป็นข้าวพื้นแข็ง เช่น ข้าวเสาไห้ ข้าวเจ๊กเขย มีเพียงข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ที่เป็นข้าวพื้นนุ่ม แต่มีราคาแพงกว่าของคู่แข่งมาก ขณะเดียวกัน ยังเป็นการแก้ปัญหากรณีปัจจุบัน ขาวนาไทยในหลายพื้นที่นำข้าวหอมพวงของเวียดนามเข้ามาเพาะปลูกมากขึ้น ซึ่งเกรงว่าหากมีการเพาะปลูกอย่างกว้างขวาง จะมาแย่งตลาดข้าวไทย ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกได้

ขณะนี้ ข้าว กข.79 อยู่ในระยะทดลองตลาด โดยกรมการข้าวเพิ่งส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ในพื้นที่ประมาณเกือบ 9,000 ไร่ ใน 7 จังหวัด เช่น พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สงขลา และนครศรีธรรมราช เป็นต้น และจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ขณะนี้มีผู้จองซื้อหมดแล้ว และจะนำไปส่งออกไปหลายประเทศ เช่น ฮองกง จีน สิงคโปร์ คาดว่าจะส่งออกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายข้าวเปลือกข้าว กข.79 อยู่ที่ตันละ 8,000-8,500 บาท สูงกว่าข้าวเจ้าทั่วไปตันละประมาณ 500บาท ในฤดูกาลผลิตต่อไปจะเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกให้มากขึ้น และหวังว่าตลาดต่างประเทศจะนิยมข้าวชนิดนี้ของไทยมากขึ้นด้วย

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

xx

เวียดนาม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2019 เวียดนามและสหภาพยุโรปได้ร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม หรือ EVFTA และข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนเวียดนาม-สหภาพยุโรป หรือ EVIPA ณ กรุงฮานอย ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของเวียดนามในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเศรษฐกิจโลก ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากอัตราภาษีนำเข้าระหว่างกันที่ลดลง

สภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพยุโรป กล่าวว่า EVFTA ถือเป็นข้อตกลงที่มีการลดอัตราภาษีระหว่างกันลงเกือบจะทั้งหมด โดยจะมีการลดภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU มายังเวียดนามลงกว่า 65% ทันทีที่ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และส่วนที่เหลือจะทยอยลดภายในปีอีก 10 ปีข้างหน้า สำหรับสินค้าเวียดนามที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรป มีการลดภาษีนำเข้าทันทีที่ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 71% และส่วนที่เหลือจะลดลงภายใน 7 ปีข้างหน้า ซึ่งเห็นว่าสินค้าจากเวียดนามได้รับการลดภาษีมากกว่าที่สหภาพยุโรปได้รับ สหภาพยุโรปให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนตลาดประเทศกำลังพัฒนา เช่น เวียดนาม ซึ่งภายหลังการลงนามจะต้องเข้าสู่กระบวนการให้สัตยาบัน (Ratification) และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2020

รัฐบาลเวียดนามเปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม หรือ EVFTA จะช่วยเพิ่มการส่งออกจากสหภาพยุโรปมายังเวียดนาม 15.28 % และเพิ่มการส่งออกสินค้าเวียดนามไปยังตลาดสหภาพยุโรปกว่า 20% ภายในปี 2020

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Vietnam's General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ในไตรมาสที่ 2 เวียดนามส่งออกข้าว 1.974 ล้านตัน มูลค่า 847 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 1.3% และ 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในไตรมาสที่ 1 เวียดนามส่งออกข้าว 1.405 ล้านตัน มูลค่า 610 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 5.2% และ 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงมาอยู่ที่ระดับ 330-335 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 10 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับ 340-345 เหรียญสหรัฐต่อ ในสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดยังมีจำนวนมาก จากการที่กำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562 เวียดนามส่งออกข้าว 662,573 ตัน ลดลง 12.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 754,757 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลง 10.58% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ที่ส่งออกจำนวน 741,044 ตัน โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออก ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 343,452 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 3,075 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 14,410 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 5,402 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 3,369 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 29,802 ตัน ข้าวหอมจำนวน 197,951 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 65,012 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 490,549 ตัน ตลาดแอฟริกา 90,297 ตัน ตลาดยุโรปและกลุ่ม CIS จำนวน 12,803 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 45,495 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 23,329 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-พฤษภาคม) เวียดนามส่งออกข้าวรวม 2,887,090 ตัน ลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,189,492 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออก ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 1,420,833 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 15,250 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 74,752 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 116,044 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 15,081 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 168,528 ตัน ข้าวหอมจำนวน 933,922 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 142,690 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 2,142,081 ตัน ตลาดแอฟริกา 421,883 ตัน ตลาดยุโรปและกลุ่ม CIS จำนวน 44,175 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 233,928 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 45,023 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายน 2562 มีจำนวน 31,366 ตัน ลดลงประมาณ 13.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,409 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2562 แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,318 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2561 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนมิถุนายน 2562 ประกอบด้วยข้าวหอมเกรด Premium เช่น Phka Rumduol / Phka Malis จำนวน 14,899 ตัน ข้าวหอมอื่นๆ เช่น Senkraob, Neang Suay จำนวน 11,577 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 4,865 ตัน และข้าวหนึ่งเมล็ดยาวจำนวน 25 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-มิถุนายน) กัมพูชาส่งออกข้าว 281,538 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 271,537 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง 6 เดือนแรก ประกอบด้วยข้าวหอมเกรด Premium เช่น Phka Rumduol / Phka Malis จำนวน 133,576 ตัน (ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวหอมอื่นๆ เช่น Senkraob, Neang Suay จำนวน 103,521

ตัน (เพิ่มขึ้น 69.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 39,854 ตัน (ลดลง 27.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) และข้าวหนึ่งเมล็ดยาวจำนวน 4,587 ตัน (ลดลง 73.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)

สำหรับประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวไปในช่วง 6 เดือนแรกของปี ประกอบด้วยประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งจำนวน 113,300 ตัน (เพิ่มขึ้น 82.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศฝรั่งเศส 37,515 ตัน (ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศมาเลเซีย 13,936 ตัน (ลดลง 27.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 9,219 ตัน (ลดลง 29.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) นอกจากนี้ยังส่งไปยังประเทศสเปน 7,523 ตัน และประเทศเยอรมนี 5,215 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยในช่วงครึ่งปีแรกกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 93,503 ตัน ลดลงถึง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นาย Kann Kunthy รองประธานบริษัท Amru Rice (Cambodia) Co Ltd. ให้ความเห็นว่า หลังจากที่สหภาพยุโรปปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวเมล็ดยาวเป็น 175 ยูโรต่อตัน ส่งผลให้ข้าวกัมพูชาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ ทำให้การส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะตลาดจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งตลาดใหม่ๆ เช่น ออสเตรเลียก็มีแนวโน้มดีขึ้น โดยคาดว่าในปีนี้จะมีการส่งออกข้าวไปยังออสเตรเลียมากถึง 20,000 ตัน ซึ่งในครึ่งปีแรกสามารถส่งออกได้แล้วประมาณ 8,035 ตัน

ในปีนี้ การส่งออกข้าวหอมของกัมพูชามีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยข้าวหอมเกรดดีราคาอยู่ที่ประมาณ 930 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหอมเกรดรองอยู่ที่ 760 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาวราคาอยู่ระหว่าง 360-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าว 626,225 ตัน ลดลง 1.48% เมื่อเทียบกับ 635,679 ตัน ในปี 2560 โดยส่งออกข้าวหอมทุกชนิด (Fragrant Rice) รวม 493,597 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 25.27% เมื่อเทียบกับ 394,027 ตัน ในปี 2560 ส่วนการส่งออกข้าวขาว (White Rice) มี 105,990 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 32.34% เมื่อเทียบกับ 156,654 ตัน ในปี 2560 และข้าวหนึ่ง (Parboiled Rice) 26,638 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 68.66% เมื่อเทียบกับ 84,998 ตัน ในปี 2560

สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ในปี 2561 ประกอบด้วยตลาดสหภาพยุโรป 269,127 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 2.77% เมื่อเทียบกับ 276,805 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยตลาดอาเซียน 102,946 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 100.58% เมื่อเทียบกับ 51,325 ตัน ในปี 2560 ตลาดจีน 170,154 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 14.86% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 และตลาดอื่นๆ 83,998 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 22.0% เมื่อเทียบกับ 107,692 ตัน ในปี 2560

ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 170,154 ตัน ลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 86,050 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับ 77,363 ตัน ในปี 2560 มาเลเซีย 40,861 ตัน เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับ 38,360 ตัน ในปี 2560 โปแลนด์

23,142 ตัน ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับ 44,023 ตัน ในปี 2560 เนเธอร์แลนด์ 26,714 ตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับ 27,175 ตัน ในปี 2560 สหราชอาณาจักร 18,178 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับ 26,775 ตัน ในปี 2560 กาบอง 33,060 ตัน เพิ่มขึ้น 34.0% เมื่อเทียบกับ 24,677 ตัน ในปี 2560 ส่วนประเทศอื่นๆที่กัมพูชาส่งออกในปี 2561 เช่น เวียดนาม 26,712 ตัน ไทย 23,816 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (The Myanmar Rice Federation; MRF) และหน่วยงาน COFCO ของจีน (the China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) จะร่วมมือกันในการจัดทำรายละเอียดของชนิดข้าวเพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีน หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงให้เมียนมาส่งออกข้าวไปจีนได้ปีละ 100,000 ตัน

นาย U Ye Min Aung เลขาธิการสหพันธ์ข้าวเมียนมา ระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันทำการศึกษานิตข้าวที่เพาะปลูกในเมียนมาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดจีนได้ เช่น ข้าวพันธุ์ Tunpu, Kayinma, Ngasein เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้โควตานำเข้าข้าวแก่เมียนมาปีละ 100,000 ตัน มาตั้งแต่ปี 2016 แล้ว แต่ผู้ค้าข้าวในประเทศได้เรียกร้องให้รัฐบาลจีนขยายโควตาเป็น 400,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2562 ราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารมีแนวโน้มอ่อนตัวจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 17.85 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 349.132 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากรดับ 17.91 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 349.78 เหยียญสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 16.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 768.68 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากรดับ 39.34 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 768.29 เหยียญสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.92 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 839.48 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากรดับ 43.02 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 840.17 เหยียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 692.20 เหยียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากรดับ 35.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 692.33 เหยียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled

rice) อยู่ที่ระดับ 38.56 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 754.20 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 38.68 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 755.41 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่รัฐบาลยกเลิกนโยบายจำกัดปริมาณนำเข้าข้าวแล้วเปลี่ยนมาเป็นระบบนำเข้าข้าวแบบเสรี เป็นระยะเวลากว่าสามเดือนนั้น ได้ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารยังคงมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีจำนวนผู้ขายมากขึ้น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวต่างคาดว่าราคาจะยังลดลงอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากอุปทานข้าวที่มีอยู่เต็มตลาดเพราะมีการนำเข้าข้าวตากต่างประเทศในราคาถูกซึ่งทำให้เกษตรกรในประเทศต่างกังวลกับภาวะดังกล่าว ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในเดือนมิถุนายนเนื่องจากราคาสินค้ามีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์โดยสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติและการพัฒนา (National Economic and Development Authority : NEDA) และสถาบันวิจัยนโยบายด้านอาหารนานาชาติ (The International Food Policy Research Institute: IFPRI) แสดงให้เห็นว่าราคาข้าวเปลือกอาจจะไม่เพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ และพื้นที่ปลูกข้าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยรายงานแสดงให้เห็นว่าราคาข้าวเปลือกอาจลดลงมากถึง 26% ไปอยู่ที่ระดับ 13.32 เปโซต่อกิโลกรัมในระหว่างปี 2561 ถึง 2583 และพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 2.1 ล้านไร่ จะถูกปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หน่วยงาน Bulog ของอินโดนีเซียมีปริมาณสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 2.35 ล้านตัน ขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อของ Bulog กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หน่วยงานกำลังวางแผนที่จะแจกจ่ายข้าวจำนวน 700,000 ตันเป็นความช่วยเหลือด้านอาหารที่ไม่ใช่เงินสดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึงธันวาคมศกนี้

มีรายงานว่า ข้าวในสต็อก Bulog ประมาณ 2.3 ล้านตันนั้นมีความเสี่ยงที่จะเน่าเสีย เนื่องจาก Bulog ยังไม่สามารถที่จะจัดสรรข้าวให้แก่ประชาชนตามโครงการความช่วยเหลือด้านอาหารที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash food assistance program (BPNT) for the poor) ได้ โดยในโครงการนี้ Bulog มีหน้าที่ในการจัดสรรข้าวให้แก่ประชาชน โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินจำนวน 110,000 รูเปียห์ (ประมาณ 8 เหรียญสหรัฐ) ต่อเดือนให้แก่ประชาชนจำนวน 15.6 ล้านครอบครัว ในรูปของเงินสดซึ่งพวกเขาสามารถซื้อไข่และข้าวได้ตามจุดที่กำหนด

ก่อนหน้านี้ภายใต้โครงการช่วยเหลือด้านข้าว (the Rice Assistance; Rastra) Bulog จะเป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวเพียง 10 กิโลกรัมสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำเพียง 14 ล้านครัวเรือน ดังนั้นข้าวที่ Bulog จัดสรรจึงได้ลดลงจาก 2.79 ล้านตันในปี 2016 เหลือ 2.55 ล้านตันในปี 2017 และ 1.21 ล้านตันในปี 2018 และในไตรมาสแรกของปี 2019 นี้ Bulog จัดสรรได้เพียง 300,000 ตัน และเนื่องจากข้าวที่จำหน่ายภายใต้โครงการ BPNT มาจากตลาดเสรีจึงทำให้ Bulog กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการกระจายข้าวออก ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ข้าวที่เก็บไว้นานจะมีการเน่าเสีย

ทั้งนี้ Bulog จะมีการซื้อข้าวจากเกษตรกรมาเก็บไว้ก่อนจะกระจายออกไปภายในระยะเวลา 1 ปี แต่หากเก็บไว้นานกว่านี้ข้าวอาจจะเน่าเสียและไม่สามารถกระจายออกสู่ตลาดได้ ซึ่งจากการที่การกระจายข้าวในปัจจุบันมี

ความยากลำบากมากขึ้น ทำให้ Bulog ไม่สามารถที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีก โดยในขณะนี้ ในคลังสินค้าของ Bulog ประมาณ 85% มีข้าวเก็บไว้จนเต็มความจุแล้ว ซึ่งคลังสินค้าของ Bulog สามารถเก็บข้าวได้เต็มที่ประมาณ 2.7 ล้านตัน ซึ่งหาก Bulog จะต้องซื้อข้าวอีก ก็อาจจะต้องมีการเช่าคลังของเอกชนในการเก็บข้าว

ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2019 Bulog ได้ซื้อข้าวจากเกษตรกรแล้วประมาณ 20,844 ตัน โดยคาดว่าในปีนี้จะมีการจัดหาข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน

ขณะที่ Bulog ได้ยกเลิกแผนการส่งออกข้าวเนื่องจากราคาข้าวไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆได้ และยังตั้งข้อสังเกตว่าราคาข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิธีการปลูกข้าวยังไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้การส่งออกไม่ได้ประโยชน์เพราะต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง

ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Central Bureau of Statistics) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 4,552 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 320 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมประมาณ 4.5% และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 1.75%
ที่มา *Oryza.com*

จีน

กรมศุลกากรจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณ 342,662 ตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับ 0.35 ล้านตันในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 236% เมื่อเทียบกับ 0.102 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือนพฤษภาคม 2019 จีนส่งออกข้าวไปยังประเทศอียิปต์ 104,529 ตัน ไต้หวัน 47,000 ตัน เกาหลีใต้ 35,290 ตัน เกาหลีใต้ 24,147 ตัน เซียร์ราลีโอน 23,690 ตัน แคนเมอรูน 22,000 ตัน ตุรกี 16,750 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 69,256 ตัน

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-พฤษภาคม 2562) ประเทศจีนส่งออกข้าวประมาณ 1.173 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 448.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 94% เมื่อเทียบกับจำนวน 603,000 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมูลค่าเพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับ 304 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนการนำเข้าข้าวในเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณ 206,191 ตัน มูลค่า 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 57% และ 58.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 480,000 ตัน มูลค่า 251.225 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือนพฤษภาคม 2019 จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามจำนวน 89,765 ตัน ปากีสถาน 42,918 ตัน ไทย 33,583 ตัน เมียนมา 17,066 ตัน กัมพูชา 12,655 ตัน ไต้หวัน 9,450 ตัน และประเทศอื่นๆ 754 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-พฤษภาคม 2562) ประเทศจีนนำเข้าข้าวประมาณ 1.06 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 564 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 56% และมูลค่าลดลง 59% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินรูปีที่แข็งแกร่งและความต้องการที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 371-374 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้น 2 เหรียญสหรัฐจากราคา 369-372 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (the Ministry of Commerce and Industry) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรก (เมษายน-พฤษภาคม) ของปีงบประมาณ 2019/20 อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 864,028 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 711,387 ตัน โดยข้าวบาสมาดิส่งไปยังประเทศอิหร่านจำนวน 333,079 ตัน ซาอุดีอาระเบีย 171,738 ตัน อิรัก 56,760 ตัน เยเมน 41,352 ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 35,131 ตัน คูเวต 31,275 ตัน สหรัฐฯ 25,135 ตัน กาตาร์ 18,126 ตัน สหราชอาณาจักร 14,349 ตัน เป็นต้น ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิส่งไปยังประเทศเนปาล 88,905 ตัน เบนิน 73,372 ตัน ตัน โซมาเลีย 64,678 ตัน ไอออร์โคสต์ 61,277 ตัน กินี 56,369 ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 27,197 ตัน เซเนกัล 11,242 ตัน บังคลาเทศ 2,550 เป็นต้น

ในปี 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวรวม 11.95 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.88 ล้านตันในปี 2017/18 คิดเป็นมูลค่า 7.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับ 7.807 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017/18 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 4.415 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.057 ล้านตัน ในปี 2017/18 คิดเป็นมูลค่า 4.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับ 4.17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017/18 โดยส่งไปยังอิหร่าน 1,483,697 ตัน ซาอุดีอาระเบีย 867,741 ตัน อิรัก 385,732 ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 282,375 ตัน เยเมน 201,926 ตัน คูเวต 154,745 ตัน สหรัฐฯ 135,605 ตัน สหราชอาณาจักร 111,924 ตัน โอมาน 87,832 ตัน กาตาร์ 73,569 ตัน เป็นต้น

ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิในปี 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) มีประมาณ 7.59 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.819 ล้านตัน ในปี 2017/18 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.04 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17% เมื่อเทียบกับ 3.636 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017/18 โดยส่งไปยังประเทศเนปาล 770,118 ตัน เบนิน 699,005 ตัน บังคลาเทศ 480,566 ตัน เซเนกัล 720,475 ตัน กินี 467,693 ตัน ไอออร์โคสต์ 438,089 ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 291,579 ตัน โซมาเลีย 326,919 ตัน อินโดนีเซีย 326,005 ตัน ไลบีเรีย 301,112 ตัน เป็นต้น

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ประเทศอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 21% โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 22% 1% 36% และ 30% ตามลำดับ

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 32.79 ล้านตันลดลงประมาณ 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนด

ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่ง

ตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) แถลงว่า รัฐบาลได้พิจารณาปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support prices; MSPs) สำหรับปีการการตลาด 2019/20 (ตุลาคม-กันยายน) ขึ้นอีกประมาณ 3.7% เพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่เกษตรกรเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนการผลิต ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการต้นทุนการผลิตข้าวในปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,208 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 175 เหรียญสหรัฐต่อตัน

โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) มาอยู่ที่ 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 263 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นไปที่ 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 266 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ทั้งนี้ ในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) และฤดูการผลิต rabi (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ปีการตลาด 2018/19 (ตุลาคม-กันยายน) รัฐบาลกลางได้ปรับราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นและมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยรัฐบาลให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าจะทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อคำนวณจากต้นทุนการผลิตซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,166 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 162 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) มาอยู่ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นไปที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 239 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ขณะที่รัฐบาลของแคว้น Chhattisgarh ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญได้เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum paddy buying price) เป็น 2,500 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งสูงกว่าอัตราที่รัฐบาลกลางได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

แอฟริกา

กรมศุลกากรแอฟริกาใต้ (the South African Customs) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 312,464 ตัน ลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 419,015 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แอฟริกานำเข้าข้าวจำนวน 34,364 ตัน ลดลงประมาณ 57% เมื่อเทียบกับจำนวน 80,087 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 58% เมื่อเทียบกับจำนวน 82,181 ตัน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-เมษายน 2562 แอฟริกาได้นำเข้าข้าวจำนวน 73,075, 54,629, 68,214 และ 82,181 ตัน ตามลำดับ และในเดือนมกราคม-เมษายน 2561 แอฟริกาได้นำเข้าข้าวจำนวน 75,010, 101,237, 94,875 และ 67,806 ตัน ตามลำดับ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (พฤษภาคม 2019-เมษายน 2020) ประเทศแอฟริกาใต้จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการจำนวน 1.08 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศไทยและอินเดียคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณ 90%ของการนำเข้าทั้งหมด โดยในปี 2018/19 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจากไทยจำนวนประมาณ 615,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 837,000 ตัน ในปี 2017/18 และนำเข้าจากอินเดียจำนวน 175,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 155,000 ตัน ปี 2017/18

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2019/20 แอฟริกาใต้จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 980,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการในปี 2017/18 ที่ 940,000 ตัน ส่วนการส่งออกข้าวนั้น มีการส่งออกข้าวต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น Eswatini, Zimbabwe และ Botswana โดยในปี 2019/20 คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 125,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 120,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

องค์การข้าวของอิตาลี (Ente Nazionale Risi) เรียกร้องให้สหภาพยุโรปออกมาตรการ Safeguard clause สำหรับการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ด้วย เพราะหลังจากที่มีการใช้มาตรการ Safeguard clause สำหรับข้าวสายพันธุ์ Indica เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าการนำเข้าข้าว Japonica มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีการกำหนดภาษีนำเข้าข้าว Japonica และข้าวที่ปลูกใน EU เป็นข้าว Japonica ในสัดส่วน 75% ของทั้งหมด

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-2 กรกฎาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,167,294 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,096,658 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 152,568 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 121,987 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,014,726 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 974,671 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 25,227 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-2 กรกฎาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 217,562 ตัน ฝรั่งเศส 167,817 ตัน เนเธอร์แลนด์ 141,385 ตัน สเปน 107,163 ตัน อิตาลี 103,414 ตัน โปรตุเกส 82,602 ตัน โปแลนด์ 70,705 ตัน เยอรมนี 68,424 ตัน เบลเยียม 55,406 ตัน สาธารณรัฐเชค 34,198 ตัน บัลแกเรีย 28,163 ตัน สวีเดน 24,242 ตัน ลิทัวเนีย 11,386 ตัน ฮังการี 10,139 ตัน เดนมาร์ก 9,811 ตัน โรมาเนีย 7,849 ตัน กรีซ 6,324 ตัน ออสเตรีย 4,511 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-1 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 156,878 ตัน เพิ่มขึ้น 26.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 95,481 ตัน ลดลง 18.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 89,718 ตัน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 51,365 ตัน เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 36,633 ตัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์

Indica) จากกัมพูชาจำนวน 162,342 ตัน ลดลง 24.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากเมียนมาจำนวน 142,925 ตัน เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากไทยจำนวน 128,566 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากปากีสถานจำนวน 91,378 ตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากอินเดียจำนวน 74,887 ตัน ลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 235,830 ตัน ลดลง 67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากกายอานาจำนวน 26,647 ตัน เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากไทยจำนวน 21,969 ตัน ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากกัมพูชา 15,611 ตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-2 กรกฎาคม 2562 มีการส่งออก 214,072 ตัน ลดลง 21.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 273,152 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 181,133 ตัน ลดลงประมาณ 24.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 241,297 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 32,939 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,855 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,000 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-2 กรกฎาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 109,035 ตัน โปรตุเกส 31,609 ตัน สเปน 28,448 ตัน กรีซ 24,054 ตัน บัลแกเรีย 7,591 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,755 ตัน โปแลนด์ 2,186 ตัน โรมาเนีย 1,260 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

องค์กรด้านข้าว (USA Rice) ของสหรัฐฯ รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทนำเข้าข้าวของจีนได้ตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯซึ่งถือเป็นครั้งที่มีการตกลงซื้อขายข้าวระหว่างสองประเทศ โดยผู้ซื้อจากจีนได้ซื้อข้าวเมล็ดกลาง (medium-grain rice) จากบริษัท Sun Valley Rice จากแคลิฟอร์เนีย จำนวน 2 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ 40 ตัน

ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า จีนกำลังพิจารณาสั่งซื้อสินค้าเกษตรบางรายการจากสหรัฐฯเพื่อแสดงถึงไมตรีจิต หลังจากที่ทั้งสองประเทศตกลงกันที่จะสงบศึกการค้าข้าวคราวและเตรียมจัดการเจรจาการค้ารอบใหม่ร่วมกัน ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่า สินค้าดังกล่าวจะรวมถึงถั่วเหลือง, ข้าวโพด และเนื้อหมู โดยปริมาณการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่อาจน้อยกว่าปริมาณการสั่งซื้อที่มีขึ้นในการเจรจาครั้งก่อน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตกลงกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะเริ่มหารือด้านการค้าอีกครั้ง บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และความเคารพซึ่งกันและกัน โดยสหรัฐฯและจีนจะระงับการเพิ่มภาษีต่อสินค้านำเข้าครั้งใหม่

ต่อมา นายแลร์รี คูโดโลว์ หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯและจีนจะหารือกันทางโทรศัพท์เพื่อหาทางคลี่คลายสงครามการค้าระหว่างสองประเทศ ขณะที่ เจ้าหน้าที่รายหนึ่งจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายอยู่ในระหว่างกระบวนการกำหนดการหารือทางโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นกับเจ้าหน้าที่จีน ที่มา *Oryza.com* และสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อาร์เจนตินา

สถาบันสถิติและการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติ (Instituto Nacional de Estadística y Censos) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2019 (มกราคม-พฤษภาคม) อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 199,428 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 111,170 ตัน ข้าวกล้อง 45,831 ตัน ข้าวหัก 16,203 ตัน และข้าวเปลือก 26,244 ตัน โดยในเดือนพฤษภาคม อาร์เจนตินาส่งออกข้าวจำนวน 35,958 ตัน ลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในปี 2018 มีการส่งออกข้าวประมาณ 380,735 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 407,956 ตัน ในปี 2017 โดยส่งออกไปยังประเทศชิลีจำนวน 89,212 ตัน อิรัก 63,000 ตัน บราซิล 62,465 ตัน เซเนกัล 26,000 ตัน โบลิเวีย 14,377 ตัน เนเธอร์แลนด์ 20,179 ตัน คอสตาริกา 5,822 ตัน ตุรกี 3,597 ตัน สหรัฐฯ 4,349 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 91,734 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มิถุนายน 2019-มีนาคม 2020) ประเทศอาร์เจนตินาจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 1.24 ล้านตัน (หรือประมาณ 806,000 ตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวน 1.2 ล้านตันในปี 2018/19 แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงก็ตาม ทั้งนี้คาดว่าในปี 2019/20 จะมี

พื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 1.137 ล้านไร่ ลดลงจาก 1.156 ล้านตันในปี 2018/19 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น การขาดแคลนแหล่งเงินทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่ลดลง เนื่องจากราคาข้าวในปัจจุบันไม่คุ้มทุนการผลิต

ทั้งนี้ พื้นที่เพาะปลูกข้าวของอาร์เจนตินามีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี 2010/11 ซึ่งมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 1.606 ล้านไร่ ขณะที่ภาคการผลิตข้าวได้กลายเป็นรูปแบบบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีการย้ายแหล่งปลูกข้าวไปยังพื้นที่ที่มีต้นทุนต่ำ ที่ใกล้แหล่งน้ำซึ่งอาศัยระบบชลประทานและลดการใช้พลังงานได้

สำหรับการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2019/20 จะมีประมาณ 460,000 ตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขนี้เป็นข้าวเพื่อการบริโภคประมาณ 400,000 ตัน ส่วนที่เหลือจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นและเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป

ส่วนการส่งออกข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 340,000 ตันข้าวสาร เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยตลาดหลักได้แก่ จีน อิรัก และบราซิล ในขณะที่สต็อกข้าวปลายปีนั้นคาดว่าในปี 2019/20 จะมีประมาณ 460,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 450,000 ตัน ในปี 2018/19

ที่มา *Oryza.com*

อุรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2019) อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 341,558 ตัน มูลค่าประมาณ 145.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 48,053 ตัน ข้าวกล้อง 50,995 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 182,716 ตัน และข้าวหัก 59,885 ตัน โดยประเทศเปรู เป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดมีจำนวน 64,006 ตัน ตามด้วยประเทศเม็กซิโกจำนวน 58,515 ตัน ประเทศเซเนกัล 43,100 ตัน ประเทศบราซิล 44,991 ตัน ประเทศคอสตาริกา 30,588 ตัน ประเทศเวเนซุเอล่า 23,256 ตัน ประเทศเบลเยียม 18,270 ตัน ประเทศตุรกี 14,417 ตัน ประเทศเชียร์ร่าลีโอน 12,775 ตัน ประเทศสหราชอาณาจักร 5,928 ตัน ประเทศเยอรมนี 4,606 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2018 ที่ผ่านมามี อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 845,758 ตัน มูลค่าประมาณ 397 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 67,531 ตัน ข้าวกล้อง 99,328 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 614,802 ตัน และข้าวหัก 64,096 ตัน โดยประเทศอิรักเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 218,300 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 176,960 ตัน ประเทศบราซิล 76,657 ตัน ประเทศเม็กซิโก 80,898 ตัน ประเทศเวเนซุเอล่า 76,694 ตัน และประเทศเชียร์ร่าลีโอน 41,149 ตัน

ที่มา *Oryza.com*